



แต่งตั้งรักษาการแทนอธิการบดี สวท.ล.

เพื่อให้การบริหารงานของสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
สภาสถาบัน มีมติให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์
รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในการประชุม ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556

ประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์

- เป็นศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปี 2524, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปี 2527 และวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2532

มีผลงานวิจัยมากมาย เช่น

- วิจัยพัฒนาสายอากาศปล่อยคลื่นไมโครเวฟเพื่อประยุกต์ทางการแพทย์
- วิจัยพัฒนาระบบให้ความร้อนโดยใช้ไมโครเวฟสำหรับงานทางอุตสาหกรรม
- วิจัยพัฒนาสายอากาศสำหรับระบบสื่อสารเคลื่อนที่
- วิจัยพัฒนาสายอากาศแถวลำดับร่อง, วิจัยพัฒนาสายอากาศปรับลำคลื่นได้
- วิจัยพัฒนาเซ็นเซอร์โดยใช้ไมโครเวฟ
- ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2553 จากผลงานวิจัยพัฒนาระบบให้ความร้อนโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ การพัฒนาสายอากาศสำหรับระบบสื่อสารไร้สาย และการวิจัยพัฒนาระบบวัดคุณสมบัติของไดอิเล็กตริกโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ



รศ.ดร.จันท์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์



รศ.ดร.อานันท์วัฒน์ คุณากร



รศ.ดร.จาร์อุญ เล้าสินวัฒนา



รศ.จันทินี เพชรานนท์



รศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์

ตามคำสั่งสถาบัน ที่ 1304/2556 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดี
และมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ณ วันที่ 6 ธันวาคม
2556 แต่งตั้งบุคคล ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จันท์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ควบคุมดูแลการบริหารงาน ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล และส่วนพัสดุ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อานันท์วัฒน์ คุณากร พนักงานสถาบัน เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ควบคุมดูแลการบริหารงาน ส่วนบริหารงานทั่วไป, ส่วนวิเทศสัมพันธ์ และส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จาร์อุญ เล้าสินวัฒนา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ควบคุมดูแล การบริหารงาน ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย และส่วนนิติการ

4. รองศาสตราจารย์จันทินี เพชรานนท์ พนักงานสถาบัน เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ควบคุมดูแล การบริหารงาน ส่วนแผนงาน, ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา และส่วนประสานงานเพื่อการจัดการกลาง

5. รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ พนักงานสถาบัน เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ควบคุมดูแล การบริหารงาน ส่วนอาคารสถานที่, ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ และส่วนกิจการนักศึกษา



สวส. MOU กับ มหิดล (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี)



เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและพัฒนา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดย ศาสตราจารย์วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ อาจารย์ดุสิต สุขสวัสดิ์ ตัวแทน สจล. ร่วมลงนามความร่วมมือ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร ทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นพยานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น M2 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะไอที สวส. MOU กับ COMPTIA CERTIFICATIONS, LLC สหรัฐอเมริกา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ร่วมลงนาม MOU กับ COMPTIA CERTIFICATIONS, LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหรือการจัดหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้นำมาใช้จริง ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ และเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีพิธีประกาศรับรองทักษะอาชีพเฉพาะด้านที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลทั่วโลก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สวส. MOU กับ บริษัท Guardtime Singapore Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ บริษัท Guardtime Singapore Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์ และบริษัท CloudSecAsia Co.Ltd เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ณ ห้อง 231 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



PEA เปิดสถานีบริการอัดประจุแบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า รองรับมาตรฐาน CHAdeMO

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีบริการอัดประจุแบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารองรับมาตรฐาน CHAdeMO สำหรับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ PEA ณ สถานีบริการอัดประจุแบตเตอรี่ สำนักงานใหญ่ PEA เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ PEA ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว PEA ผู้บริหาร PEA หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและพนักงาน PEA รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี มีปานระพี รพีพันธ์ ผู้ประกาศข่าว พิธีกร และผู้ดำเนินรายการ "it 24 ชั่วโมง" และ "เรื่องเด่นเย็นนี้" จากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นพิธีกรตลอดงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เล็งเห็นถึงปัญหาวิกฤติพลังงานในปัจจุบันที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง PEA จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อนำพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุด อาทิ เทคโนโลยียานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนและ PEA มุ่งเน้นการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคขนส่ง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ PEA หรือ PEA Smart Grid ดังนั้น PEA จึงให้ทุนสนับสนุนแก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการดำเนินโครงการวิจัยสถานีบริการอัดประจุแบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารองรับมาตรฐาน

นอกจากนี้ PEA ยังมีระบบอัดประจุแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ระบบบริหารจัดการ จะทำหน้าที่เลือกแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมและคำนึงถึงพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์เป็นหลัก เพื่อลดการใช้พลังงานจากโครงข่ายไฟฟ้าให้น้อยที่สุด รวมถึงการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ากลับคืนเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า และแสดงข้อมูลด้านพลังงานแบบ Real Time ผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์พกพาอัจฉริยะ อาทิ Smart Phone

โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและ PEA มุ่งเน้นบริการด้านระบบไฟฟ้า พัฒนาและประยุกต์ใช้สถานีบริการอัดประจุแบตเตอรี่ให้แก่พาหนะประเภทอื่นๆ ในภาคคมนาคมขนส่ง สนับสนุนแผนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ PEA สามารถลดปริมาณการ นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศ และลดรายจ่ายให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเติมเชื้อเพลิง รวมทั้งยังช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม



วันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครบรอบ 42 ปี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 42 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจ วสุวานิช ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนคณบดี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารทรงไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์



การบรรยายธรรมะ เรื่อง

“การปรับตัวเพื่อให้งานร่วมกับผู้อื่น”

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการบรรยายธรรมะ เรื่อง “การปรับตัวเพื่อให้งานร่วมกับผู้อื่น” โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ ฯ เป็นพระวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง C 201 อาคารเจ้าคุณทหาร



การสัมมนา “ก้าวผ่านการศึกษไทยสู่ความเป็นนานาชาติ”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ก้าวผ่านการศึกษไทยสู่ความเป็นนานาชาติ” (Adapting to international Best Practice) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ของคณะฯ เข้าร่วมการสัมมนา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมคุณหญิงวนิดา ฐปะเทมีย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม



คณะเทคโนโลยีการเกษตร

จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICIST 2013

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICIST 2013 ครั้งที่ 2 โดย รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย ชูโชติ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และรองศาสตราจารย์ ดร.เกษม สร้อยทอง เป็นประธานในการจัดงาน ภายในงานมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากนานาประเทศ รวม 18 ประเทศ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง C 201 อาคารเจ้าคุณทหาร



อาจารย์วิศวกรรมศาสตร์ บรรยายพิเศษ และแจกโปรแกรมป้องกันเด็กติดเกมเซিবวก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย นิลาศ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับเชิญบรรยาย เรื่อง “โปรแกรมป้องกันเด็กติดเกมเซিবวก” (GamerGuard Program) ในการสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตและเกมเซিবวก สำหรับเยาวชน” โครงการศึกษาและพัฒนาโลกเพื่อการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมเซিবวก ซึ่งจัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีคุณลัดดา ตั้งสุภาชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการสัมมนา และคุณบวรเรศ รุ่งรุจี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบซอฟต์แวร์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 ณ ห้องอรุณอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.โอ.เวนิว กรุงเทพฯ



การอบรมเทคนิคการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และราคากลางของพัสดุ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “เทคนิคการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และราคากลางของพัสดุ” โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์สามารถ แสงรินทร์ สำนักงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมจุฬารณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สจล. โดยมีผู้บริหารจากคณะ, วิทยาลัย, สำนัก และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการอบรม



กิจกรรม Big Cleaning Day (กวาดบ้านต้อนรับบัณฑิต)

คณะวิทยาศาสตร์ สจล. โดยงานอาคารสถานที่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (กวาดบ้านต้อนรับบัณฑิต) โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะ ร่วมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบคณะเพื่อให้สถานที่มีความพร้อมและเกิดทัศนียภาพที่สะอาด สวยงาม ก่อนวันซ่อมรับปริญญาและวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์



คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดแสดงละครเวที "บ้านลับ เต็มใจไม่เต็มบาท"

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดแสดงละครเวทีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ละครกระบี่ ครั้งที่ 10 เรื่อง "บ้านลับ เต็มใจไม่เต็มบาท" โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน



พิธีเปิดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมคนพิการ เข้าสู่ตำแหน่งงาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับสมาคมแบ่งปันสร้างสรรค์ทางอาชีพ (Will Share Association) บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทเพาเวอร์บาย จำกัด จัดพิธีเปิดโครงการ บริการวิชาการฝึกอบรมคนพิการ เข้าสู่ตำแหน่งงาน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมอาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์



นักศึกษาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์

ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 6 ประจำปี 2556

นายพัทรพล เรืองเดชวรชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 6 ประจำปี 2556 ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้ได้รับการคัดเลือกได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมสัมมนาเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 6/2556 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอจูนร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ



นิทรรศการ NUDE DRAWING EXHIBITION

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการ NUDE DRAWING EXHIBITION การวาดเส้นเปลือย Inside Out ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวาดเส้นของกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในการศึกษา รายวิชา วาดเส้นขั้นสูง ระหว่างวันที่ 15-29 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์



สภานักศึกษาจัดการเลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

สภานักศึกษา สจล. จัดการเลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเลือกผู้แทนนักศึกษาเข้ามาทำกิจกรรมในองค์กร และเป็นการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักศึกษาของสถาบัน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ จุดเลือกตั้งภายในสถาบันฯ

